

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดยังแกว่งในกรอบ หลังขาดปัจจัยชัดเจน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว และแนวโน้มยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ทรงตัวเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน หลังจากที่มีข้อมูลของสหรัฐบ่งชี้ว่า การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์ในระยะสั้น

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ 312,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 มิ.ย.

ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ คาดว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะอยู่ที่ 310,000 ราย

*ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.2% ในเดือนพ.ค. หลังจากทรงตัวในเดือนเม.ย. ขณะที่

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น 0.4% ในพ.ค.

*ปอนด์แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายที่ตลาดยุโรปเมื่อวานนี้ หลังมาตรการใหม่ในการลดความร้อนแรงของตลาดบ้านอังกฤษ ไม่สามารถทำให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ก่อนสิ้นปีนี้

*บีโออีประกาศคุมเข้มมาตรฐานการปล่อยกู้แก่ภาคที่อยู่อาศัย แต่มาตรการของบีโออี ไม่ได้มีความเข้มงวดมากเท่ากับที่นักลงทุนบางส่วนคาดไว้ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนยังคงคาดการณ์ตามเดิมว่า บีโออีอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.466 บาท

*09.29 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.46/50 ใกล้กับเมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.46/50 จาก 32.47/49 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.47/52 จาก 101.73 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3619/20 จาก 1.3611 เมื่อวาน

"ตลาดยังเหมือนเดิม ยังทรงๆ อยู่ บริเวณ 32.50 ก็ยังไม่ผ่านไป คงจะ move ใน range ต่อไป รอ factor ใหม่ๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ทรงตัว และมีแนวโน้มจะแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ขณะที่การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาด

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 32.45-32.50 ขณะที่การปรับลงของตลาดหุ้นภูมิภาคและแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย อาจจะทำให้กดดันเงินบาทในวันนี้ได้บ้าง

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้